



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

## ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

### งานกิจการเด็กและเยาวชน



เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมบรรยายเรื่อง บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ ๒-๕ ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย จำนวน ๕๐ คน การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยและได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

### งานกิจการผู้สูงอายุ



เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ ๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอควนโดน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุ และผู้กำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลควนโดนและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ คน การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุ กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุควรรู้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ

### งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



เวลา ๐๙.๓๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นายวารุฒิ กาลิกา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอมะนัง จำนวน ๖ ราย และนายพีรวัส งามสงบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอท่าแพ จำนวน ๗ ราย



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม



เวลา ๑๓.๐๐ น.นางสาวศรีหทัยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องนอน หมอนมุ้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สู่สตูลสังคมแห่งความสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ ราย

งานกิจการผู้สูงอายุ



เวลา ๑๐.๐๐ น. ส.นง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ น.ส.สุชาดา โอนทัย นิตกร น.ส.วิณทนา เย็นจรรย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ยื่นกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพและติดตามหนี้ค้ำชำระ พร้อมทั้งแนะนำวิธีชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุผ่าน แคนเตอร์เซอร์วิส ในพื้นที่ อำเภอกวนกาหลง โดยมีผู้ยื่นกู้ใหม่ จำนวน ๔ ราย ติดตามหนี้ค้ำชำระ จำนวน ๓ ราย

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1



เวลา ๐๙.๓๐ น.ส.นง.พมจ.มอบหมายให้นายธีระวัฒน์ สังขาน นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ และสามารถนำสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชุด "ต่อต้านการค้ามนุษย์" ไปขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รู้เท่าทันรูปแบบภัยอันตรายและป้องกันตัวเองจากขบวนการค้ามนุษย์